



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๕๒๐๒/๒๐๐๗

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปลผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึก สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑) ๕๗๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานการประชุม กพต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเสนอเรื่องสรุปลผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ (๖) ที่กำหนดไว้ว่าให้ กพต. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. ส่งและปฏิบัติราชการ ศอ.บต. แทนนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ที่มา

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้มี กพต. ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การบริหารราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และสอดคล้องกันทั้งในด้านความมั่นคงและการพัฒนา รวมทั้งเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป

/๓. สรุปลผล...

๓. สรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กพต. กล่าวขอบคุณ กพต. ทุกท่านที่ตั้งใจและร่วมมือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จนเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหลายด้าน ทั้งการพัฒนา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชน สังคม การศึกษา ศาสนาและพหุวัฒนธรรม สาธารณสุข การพัฒนาเพื่อเสริม ความมั่นคงและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จนวันนี้ ประชาชนมีความเชื่อมั่น พึงพอใจ การทำงานของทุกภาคส่วน เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างเช่น กรณีโครงการ โศบาลชายแดนใต้ ตามที่ได้ไปพูดคุยและติดตามงานก่อนการประชุมฯ เป็นตัวอย่างการเชื่อมโยงการทำงานที่เป็น ระบบและครบวงจร ทำให้ประชาชนหม่อมมากเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาทั้งรัฐ เอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน และนำไปสู่ความไว้วางใจรัฐที่ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังและจริงใจ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม กพต. สัญจร ณ จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดสุดท้าย ซึ่งมีเรื่องที่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมประชุมหารือและจัดทำข้อเสนอเพื่อให้ กพต. พิจารณา เพื่อให้ เกิดประโยชน์และความสุขต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง

๓.๑ เรื่องการติดตามความก้าวหน้าตามมติ กพต. จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๓.๑.๑ ความคืบหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการ ทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มติ กพต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ ความก้าวหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยา ชื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๙๖ ลำ งบประมาณรวม ๑๖๓,๓๖๓,๔๐๐ บาท และรับทราบ แผนการดำเนินการในระยะต่อไป โดยคณะทำงานด้านการจ่ายเงินเยียวยาเรือประมงพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาซื้อเรือประมงจังหวัดปัตตานีที่ได้กำหนดไว้ และขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อรองรับการจัดทำปะการังเทียมใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

การดำเนินการและความคืบหน้า

(๑) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหนังสือถึง ศอ.บต. โดยให้ความเห็นในประเด็นการนำเรือประมงที่ออกนอกระบบไปจัดวางเป็นปะการังเทียม ว่าเรือประมงที่ออกนอกระบบ วัสดุตัวเรือส่วนใหญ่เป็นไม้ เมื่อจัดวางเป็นปะการังเทียมใต้ทะเล จะเน่าเปื่อย ผุพังและอาจมีชิ้นส่วนหลุดออกจากตัวเรือ กลายเป็นขยะทะเล เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำ และการเดินเรือ ซึ่งใน ปัจจุบันมีการทำปะการังเทียมรูปแบบอื่น จึงมีความเห็นว่าการนำเรือประมงที่ออกนอกระบบไปจัดวางเป็น ปะการังเทียมอาจไม่เหมาะสม ควรพิจารณาแนวทางอื่นในการดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและ การจำหน่ายพัสดุ อาทิ การให้ส่วนราชการอื่นนำไปใช้ประโยชน์ การขายทอดตลาด หรือการทำลายซากเรือ

(๒) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเยียวยาเรือประมงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิธีการทำลายเรือประมงตามแนวทางที่กรมประมงดำเนินการ และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๓) ศอ.บต. อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเยียวยาเรือประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้ ศอ.บต. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๙๖ ลำ ได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการ กพต. มีความเห็นว่า เนื่องจากเคยพบกรณี การทุจริตที่เอกสารเรือไม่ตรงกับรูปเรือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น โครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันการทุจริตและผลกระทบแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับรายละเอียดจะจัดส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการรับทราบ

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

มีความกังวลในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing ซึ่งจะต้องหาวิธีการป้องกัน อาทิ การป้องกันการลักลอบแรงงานประมงของเรือประมงพาณิชย์ ที่ต้องแจ้งเข้าออกให้ครบตามจำนวน โดยให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) ติดตั้งกล้องประจำเรือ ทั้งทำเรือออก ทำเรือเข้า และต้องระมัดระวังการใช้เครื่องมือประมงผิดประเภท หรือการประมงนอกพื้นที่ที่จะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่ทำประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ร่วมมือทำงานอย่างเต็มที่ จนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประกอบการประมง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกระบวนการทำงานในระยะต่อไปที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขอให้กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ดำเนินการในระยะเวลาที่กระชับ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน พร้อมนี้ ขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสนับสนุนการทำงานตามที่ ศอ.บต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือต่อไปด้วย

๓.๑.๒ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงานคนไทยที่เดินทางไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย (เครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้ง)

มติ กพต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงานคนไทยที่เดินทางไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย (เครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้ง) โดยให้ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทย หรือการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยและผู้ประกอบการต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย

/การดำเนินการ...

การดำเนินการและความคืบหน้า ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ๘ ด้าน ดังนี้

๑) การแจ้งเกิด - แจ้งตาย คอ.บต. และ กระทรวงต่างประเทศ (กต.) ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการ แต่มีอุปสรรคการดำเนินการแจ้งเกิด-แจ้งตาย ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย ในส่วนการเสียชีวิต กต. จะเร่งดำเนินการออกหนังสือรับรองจากสถานทูตโดยเร็วที่สุด

๒) การอำนวยความสะดวกการออกใบขับขี่ในประเทศมาเลเซีย สำหรับ ผู้ถือใบขับขี่ประเทศไทย สามารถขอใบรับรองจากกรมการขนส่งทางบกยื่นต่อสถานทูตและสำนักงานกงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซียได้ ส่วนผู้มีถิ่นพำนักถาวรหรือมีใบอนุญาตทำงานสามารถสอบใบขับขี่ได้ ณ ประเทศมาเลเซียได้ ส่วนแรงงานระยะสั้นสามารถยื่นแปลงใบขับขี่ประเทศไทยที่ผ่านการรับรองเอกสารจากกรมการขนส่งประเทศมาเลเซียได้

๓) การต่ออายุหนังสือเดินทาง (Passport) ในประเทศมาเลเซีย กต. ระบุว่า สถานทูตไม่มีการออกหนังสือเดินทางให้กับผู้เดินทางระยะสั้น ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

๔) การขอเพิ่มโควตาและการออกใบอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศ มาเลเซีย (Work Permit) โดยปัจจุบันไม่มีการกำหนดโควตาของลูกจ้าง ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ทันที

๕) การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของเครือข่ายคนไทยในประเทศ มาเลเซีย คอ.บต. ได้ประสาน กต. ให้มีการจัดทำแผนงาน สร้างความสัมพันธ์ โดยตั้งงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

๖) การสนับสนุนการจัดหาครูและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย โดย กต. ร่วมกับ กระทรวงการศึกษาธิการ จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดยตั้งค่าใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

๗) การแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐ เช่น Watch list หรือ Black list โดย คอ.บต. พบ Watch list ๘ ราย และได้ให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป

๘) การสนับสนุนการเยี่ยมผู้ต้องขังที่เป็นคนไทยในเรือนจำประเทศ มาเลเซีย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอให้มีการเพิ่มเวลาเข้าเยี่ยมและอำนวยความสะดวกผู้ต้องขังหญิง

นอกจากนี้ คอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกันในประเด็นการนำเข้าแรงงานต่างชาติและขอขยายโครงการผ่อนปรนแรงงานต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายของประเทศมาเลเซีย รวมทั้งปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อเตรียมการหารือกับกระทรวงมหาดไทยของประเทศมาเลเซีย ต่อไป

ทั้งนี้ คอ.บต. จะร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทย ประเทศมาเลเซีย จัดทำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และจะเสนอ กพต. เพื่อทราบและพิจารณาตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/ข้อสั่งการ...

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

ได้รับทราบข้อมูลตามที่ ศอ.บต. ร่วมกับส่วนราชการและเครือข่ายประชาชนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซียมาเป็นลำดับ ยังมีบางเรื่องที่เป็นปัญหาเชิงนโยบายระหว่างประเทศ อาทิ แรงงานเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และข้อจำกัดทางกฎหมายบางเรื่องในประเทศมาเลเซียที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ขอให้ ศอ.บต. เร่งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง ทหารเรือแนวทางการพูดคุยเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ และให้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้เป็นหัวหน้าคณะไปพูดคุยกับทางการรัฐบาลประเทศมาเลเซียแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโอกาสแรก

๓.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๓.๒.๑ ขอความเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาสวนสาธารณะขวัญเมืองให้มีหอชมเมือง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ “Yala City Tower” พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบหลักการ โครงการพัฒนาสวนสาธารณะขวัญเมืองให้มีหอชมเมือง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ “Yala City Tower” พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ โดยมอบหมายเทศบาลนครยะลา เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ และมอบหมาย ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดยะลา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยะลา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานสนับสนุน

๒) เห็นชอบกรอบวงเงิน จำนวน ๗๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาสวนสาธารณะขวัญเมืองให้มีหอชมเมืองและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ “Yala City Tower” พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้

(๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายเทศบาลนครยะลา ปรับแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาสนับสนุนการดำเนินการ

(๒) ค่าก่อสร้างหอชมเมืองและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะขวัญเมือง โดยรอบ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างภายในกรอบวงเงิน ๗๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายเทศบาลนครยะลา ดำเนินการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หากไม่เพียงพอ ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ สนับสนุนต่อไป และให้เทศบาลนครยะลาเสนอจัดตั้งค่าของงบประมาณปกติสนับสนุนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อสั่งการประธาน กพต.

ให้ ศอ.บต. ร่วมกับเทศบาลนครยะลา, จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ควบคู่กัน มุ่งเน้นประโยชน์และความสุขของประชาชนสูงสุด ให้ทุกส่วนราชการร่วมมือและสนับสนุนการทำงานให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนจังหวัดยะลา เสนอมาเพื่อให้ กพต. ในฐานะกลไกหลักด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุน เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นการเพิ่มพื้นที่ความสุขให้กับพี่น้องประชาชน

/ในเขตเมือง...

ในเขตเมืองยะลา จังหวัดยะลา จังหวัดชายแดนภาคใต้และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นส่วนสำคัญของการกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและนันทนาการของประชาชนต่อไป

๓.๒.๒ ขอความเห็นชอบหลักการโครงการยกระดับจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบหลักการโครงการยกระดับจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ โดยมอบหมายให้เทศบาลนครยะลา เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบดำเนินการ และมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ศอ.บต. และจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานสนับสนุน

๒) เห็นชอบกรอบวงเงิน จำนวน ๓๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการโครงการยกระดับจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ โดยมอบหมายเทศบาลนครยะลาดำเนินการปรับแผนงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาสนับสนุนการดำเนินการและดำเนินการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หากไม่เพียงพอ ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ สนับสนุนต่อไป และให้เทศบาลนครยะลาเสนอจัดตั้งค่าของงบประมาณปกติสนับสนุนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

นายสิริภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ กพต. มีข้อสังเกต ๒ ประเด็น ดังนี้ (๑) โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) แต่ชื่อโครงการที่ปรากฏ เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น หมายรวมถึงพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดสงขลาและสตูลด้วยหรือไม่ และ (๒) ระยะเวลาเตรียมการของวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ค่อนข้างกระชั้นชิด ซึ่งผ่านการประชุม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงมีข้อกังวลในเรื่องของความพร้อมของส่วนที่เกี่ยวข้องว่ามีความพร้อมหรือไม่ ประการใด

เลขาธิการ ศอ.บต. กรรมการ กพต. ชี้แจงประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้ (๑) พื้นที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น หมายถึง พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา แต่โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดย ศอ.บต. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีความเห็นร่วมกันที่จะยกระดับจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๒) เรื่องระยะเวลาการเตรียมการที่ค่อนข้างเร็ว เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดิมของเทศบาลนครยะลา ที่มีความพร้อมในส่วนของแผนและข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการดำเนินการโครงการ

/ข้อสั่งการ...

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

การพัฒนากีฬา จำเป็นจะต้องดำเนินการทุกจังหวัด โดยใช้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาด้านการกีฬา ตามความต้องการของประชาชนในจังหวัดยะลา ให้ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามข้อเสนอโครงการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาอย่างครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีจังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางการกีฬา เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะต้องมีการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความชื่นชอบ มีความสนใจด้านการกีฬาหลากหลายประเภท รวมทั้ง หลายคนมีศักยภาพและความสามารถสูงด้านกีฬา สามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพได้ รองรับกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการแข่งขันร่วมกับพี่น้องประเทศมุสลิมในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน เป็นต้น

๓.๒.๓ ขอความเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (ศึกษาแนวเส้นทางใหม่และขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง) ระยะทางรวมประมาณ ๑.๔๐๐ กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอน บ่อหิน - เบตง ช่วง กม. ๑๑๔+๘๐๐ - กม. ๑๒๑+๔๐๐

มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (ศึกษาแนวเส้นทางใหม่และขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง) บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอน บ่อหิน -เบตง ช่วง กม. ๑๑๔ + ๘๐๐ - กม. ๑๒๑ + ๔๐๐ ระยะทางรวมประมาณ ๑.๔๐๐ กิโลเมตร โดยมีขอบข่ายกรมทางหลวง โดยสำนักงานแขวงทางหลวงยะลา เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ และมอบหมาย ศอ.บต., กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดยะลา และเทศบาลเมืองเบตง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน

๒) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ฯ โดยมีขอบข่ายกรมทางหลวง โดยสำนักงานแขวงทางหลวงยะลา ปรับแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาสนับสนุนการดำเนินการ หากไม่เพียงพอ ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ สนับสนุนต่อไป

ข้อสั่งการประธาน กพต.

ให้ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม, จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามข้อเสนอโครงการเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นข้อเสนอของพี่น้องประชาชนหลายภาคส่วนที่เสนอมานานหลายปีที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งได้ดำเนินการ มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การพัฒนาในระยะต่อไป จะสามารถเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอำเภอเบตง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงไปยังรัฐเปรักและรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ที่สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองคู่แฝดการพัฒนากับจังหวัดยะลา และจะเป็นประตูการค้าและการพัฒนาของไทยและมาเลเซียในระยะต่อไป

๓.๓ วาระอื่น ๆ

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ กพต.

นำเสนอข้อเสนอโครงการของจังหวัดยะลา ที่มีความพร้อมในการดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการปรับปรุงถนนริมแม่น้ำปัตตานีในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลท่าสาปและพื้นที่ต่อเนื่อง งบประมาณ ๒๐๗,๗๕๔,๗๕๕ บาท ระยะเวลาผูกพัน ๓ ปี และ (๒) โครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนประสงค์ท่าแพริมแม่น้ำปัตตานี ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๔๖,๔๗๖,๑๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี ซึ่งทั้ง ๒ โครงการ เป็นโครงการที่จังหวัดยะลาจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา โดยใช้งบประมาณรายจ่าย Function จึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อกรรมการ กพต. พิจารณาสันับสนุนการดำเนินการ

เลขาธิการ ศอ.บต. กรรมการ กพต. ให้ความเห็นที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ จะหารือร่วมกับจังหวัดยะลาเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการให้สมบูรณ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโครงการ และหากผ่านการกลั่นกรองแล้ว จะบรรจุโครงการเป็นวาระเพื่อพิจารณาในคราวการประชุมต่อไป

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

มอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินการร่วมกับจังหวัดยะลาต่อไป

๓.๔ ประธานให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ และสรุปการประชุมฯ

ขอขอบคุณ กพต. ทุกท่าน ที่ร่วมกันคิด-ร่วมกันทำ ผลงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก จริงจังจริงจังและมุ่งมั่นทำเพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะการดำเนินการตามข้อเสนอของพี่น้องประชาชนและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มีมาอย่างยาวนาน บางเรื่องถือเป็นเรื่องเรื้อรังยาวนานหลายสิบปี บางเรื่องก็มีความยุ่งยากและซับซ้อน จนประชาชนบางส่วนหมดความเชื่อมั่นและไม่คิดว่าจะได้รับการแก้ไข เราก็ร่วมมือกันผลักดันจนประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของประชาชนโดยส่วนใหญ่

นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน มีเรื่องที่ผ่านมามติ กพต. จำนวนมากกว่า ๗๐ เรื่อง ครอบคลุมในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและพหุวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี หลายเรื่องมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์และความสุขต่อพี่น้องประชาชนไปแล้ว และอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้ส่วนราชการผลักดันและดำเนินการการทำงานไปจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประเทศไทยและคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นคนไทยด้วยกัน ต้องช่วยกันพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ขอให้ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดี กินดี

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ศอ.บต. เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปผลการประชุม กพต.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี



(สมเกียรติ ผลประยูร)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรรมการและเลขานุการ กพต.



กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๐ ๓๗๔๐ / โทรสาร ๐ ๗๓๒๐ ๓๘๗๒